



QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH SÓC TRĂNG LẦN THỨ XIV

UBND tỉnh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024

► 2



Đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các thí sinh đạt giải. Ảnh: KIM NGỌC

Phát triển ổn định vùng trồng mía theo hướng liên kết

► 4

Cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt,
bám sát Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị
để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp

► Trang 3



Đồng chí HỒ THỊ CẨM ĐÀO
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng

"Hạt gạo
đồng đội"
giúp hội viên
khó khăn

► 7

Sóc Trăng
xây dựng
nhiều mô hình
bảo vệ an ninh
Tổ quốc

► 8

Bẫy lừa việc nhẹ, lương cao

► Trang 5

Lãnh đạo các cấp hội phụ nữ gửi
những thông điệp với quyết tâm
bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái trước
tội phạm mua bán người.

Ảnh: SÓM MAI



UBND tỉnh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024

Sáng ngày 8/11, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, UBND tỉnh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11). Đến dự lễ mít tinh có đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, công chức, viên chức cùng các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu ôn lại truyền thống ngày Pháp luật Việt Nam, đồng chí Hồ Minh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, Ngày Pháp luật Việt Nam bắt nguồn từ sáng kiến của một số địa phương, như: Hà Tây, Tiền Giang, Long An... đã tổ chức triển khai các mô hình với tính chất là ngày sinh hoạt pháp luật tập trung để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật.

Từ mô hình này, năm 2010, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ đã chỉ đạo nhân rộng trên phạm vi toàn quốc và được đánh giá là cách làm mới, tích cực, góp phần đa dạng hóa các cách thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Đối với tỉnh Sóc Trăng, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật đảm bảo tính thiết thực, gắn với hoạt động cụ thể trong xây dựng, tổ chức thi hành và bảo vệ pháp luật, theo định hướng lấy người dân làm trung tâm, hướng về cơ sở. Hình thức hưởng ứng bảo đảm phù hợp, tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan thông qua áp phích, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến đường, tuyến phố, các khu trung tâm, các cơ quan, đơn vị hành chính, trường học, địa điểm công cộng trên địa bàn...

Một trong những hoạt động trọng tâm để hưởng ứng ngày Pháp luật năm nay là UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2024". Cuộc thi diễn ra từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 8/9/2024 với 5 đợt thi trải qua 10 tuần thi. Cuộc thi đã tạo hiệu ứng tích cực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang nhân dân và người dân trên địa bàn tham gia. Cuộc thi đã thu hút được 26.820 thí sinh với 356.942 lượt người thi.

Phát biểu tại buổi mít tinh, đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện một số nội dung: tiếp tục quan tâm thực hiện ngày Pháp luật Việt Nam, đảm bảo thiết thực, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, để phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhu cầu pháp lý của các tổ chức, cá nhân; các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tạo điều kiện đẩy mạnh các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài; cung cấp đầy đủ, tiện ích các dịch vụ pháp lý phục vụ nhu cầu về luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, hộ tịch và các dịch vụ pháp lý khác, để hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình; tiếp tục đưa việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật vào trong những nhiệm vụ trọng tâm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; góp phần từng bước tạo thói quen chủ động tìm hiểu pháp luật cho người dân.

Tại hội nghị, ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2024" trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 1 cá nhân, tặng giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp cho 7 tập thể và 15 cá nhân.

KIM NGỌC

Cử tri xã Phú Tân kiến nghị đẩy mạnh kêu gọi đầu tư tại địa phương

Sáng ngày 8/11, tại Nhà văn hóa xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) đã diễn ra Hội nghị đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc với cử tri trên địa bàn xã Phú Tân. Tham dự hội nghị tiếp xúc có đồng chí Lý Rotha - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các đại biểu HĐND huyện Châu Thành và đại biểu HĐND xã Phú Tân.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh Lý Rotha thông tin với cử tri kết quả hoạt động của HĐND tỉnh và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của UBND tỉnh năm 2024. Theo đó, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, đồng bào vùng dân tộc, vùng xa, vùng khó khăn tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Toàn tỉnh đã tạo việc làm cho 28.685 lao động, trong đó, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 386 người. Các chính sách dân tộc được các ngành, các cấp quan tâm triển khai thực hiện và hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số đầu tư, phát triển sản xuất. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số tiếp tục được giữ vững, ổn định; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh...

Đối với huyện Châu Thành, công tác xây dựng nông thôn mới tiếp



Cử tri xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) kiến nghị đến đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: THẠCH PÍCH

tục được đẩy mạnh; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và các mặt hàng thiết yếu có sự phát triển tăng so cùng kỳ, hàng hóa đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, giá cả hợp lý; tiến độ thu ngân sách vượt dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt yêu cầu; lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện và có nhiều tiến bộ; giải quyết việc làm mới và đào tạo nghề nông thôn thực hiện tốt. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được tích cực triển khai thực hiện...

Cử tri đề xuất, kiến nghị đến đoàn nhiều vấn đề liên quan, như: kêu gọi đầu tư các công ty, doanh nghiệp tại địa phương, nhằm tạo điều kiện cho người dân có việc

làm tại địa phương, không cần đi làm ăn xa; đầu tư nâng cấp mở rộng một số tuyến lộ giao thông nông thôn trên địa bàn xã để thuận tiện cho bà con vận chuyển hàng hóa nông sản và các em học sinh đi lại dễ dàng hơn; bảo hiểm y tế, hỗ trợ sửa chữa, cất nhà đại đoàn kết.

Các kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo UBND xã, các ngành của huyện và sở, ngành tỉnh đã tiếp thu, giải trình thỏa đáng từng vấn đề bà con cử tri đặt ra. Đại biểu HĐND tỉnh và sở, ngành ghi nhận các kiến nghị của cử tri, nội dung nào vượt thẩm quyền, huyện sẽ tổng hợp báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết.

THẠCH PÍCH

Cử tri thị trấn Châu Thành kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống xã hội



Cử tri thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) kiến nghị đến đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: THẠCH PÍCH

Ngày 7/11, tại Nhà Văn hóa thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) đã diễn ra Hội nghị đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc với cử tri trên địa bàn thị trấn Châu Thành. Đồng chí Lý Rotha - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND thị trấn Châu Thành dự hội nghị tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Lý Rotha đã thông tin đến cử tri kết quả hoạt động của HĐND tỉnh và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2024; dự kiến

thời gian, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh đạt được một số kết quả khả quan như: sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển; diện tích thả nuôi thủy sản, tổng sản lượng thủy hải sản tăng so cùng kỳ; sản phẩm OCOP được chứng nhận có sự phát triển tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp và các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh tăng so cùng kỳ...

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri cũng bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả đạt được của tỉnh; đồng thời, đề xuất, kiến nghị đến đoàn với nhiều vấn đề, như: mở tuyến lộ đèo trong ấp, tranh chấp đất đai, môi trường, cất nhà theo bờ kênh, cần giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại nút giao Quốc lộ 1A cửa ngõ vào khu vực trung tâm chợ thị trấn Châu Thành, kênh bị ô nhiễm; đường nông thôn xuống cấp gây nguy hiểm cho người dân tại một số điểm trên địa bàn...

Các kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương đã được trả lời từng vấn đề. Đại biểu HĐND tỉnh và sở, ngành ghi nhận các kiến nghị của cử tri, nội dung nào vượt thẩm quyền, huyện sẽ tổng hợp báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết...

THẠCH PÍCH

Cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, bám sát Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp

Mỗi nhiệm kỳ đại hội đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, trọng đại của đất nước; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Ngày 12/9/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 107-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng bám sát Kế hoạch số 107-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Phóng viên Báo Sóc Trăng đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng về nội dung này.



Phóng viên: Thưa đồng chí! Xin đồng chí cho biết ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030?

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh Sóc Trăng; là dịp để đánh giá toàn diện tình hình, kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV. Đồng thời, trên cơ sở tiếp thu những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng; dự báo tình hình, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi, đột phá cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, thể hiện đầy đủ trách nhiệm, tâm huyết, tầm nhìn, định hướng phát triển và sự đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ tỉnh. Đại hội còn có nhiệm vụ quan trọng là lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực công tác và uy tín để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới, bảo đảm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và bầu đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Việc tổ chức thành công đại hội là tiếp thêm niềm tin, động lực và là nguồn cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phóng viên: Thưa đồng chí! Xin đồng chí cho biết về kế hoạch triển khai thực hiện đại



Sóc Trăng triển khai, quán triệt các văn bản về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: CHÍ BẢO

hội đảng ở từng cấp của Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng?

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào: Tiếp thu Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 107-KH/TU, ngày 12/9/2024 để cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, trong đó, ấn định thời gian tiến hành đại hội đảng đối với từng cấp cụ thể như sau:

(1)- Đối với cấp cơ sở: Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn Đảng bộ Phường 4, thành phố Sóc Trăng, thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại đại hội; Đảng bộ thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung và Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh làm đại hội điểm cấp cơ sở. Thời gian đại hội được tiến hành trong tháng 2/2025. Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương chọn từ 1 - 2 loại hình đảng bộ, chi bộ cơ sở để chỉ đạo đại hội điểm. Thời gian đại hội được tiến hành trong tháng 3/2025. Đại hội đảng bộ cấp cơ sở còn lại bắt đầu từ

tháng 4/2025 và kết thúc trước ngày 30/6/2025. Thời gian đại hội đảng bộ cấp cơ sở không quá 2 ngày.

(2)- Đối với cấp huyện và tương đương: Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn Đảng bộ thị xã Vĩnh Châu, dự kiến thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Thị ủy tại Đại hội và Đảng bộ huyện Long Phú tiến hành đại hội điểm cấp huyện. Thời gian tiến hành trong tháng 6/2025. Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương còn lại tiến hành trong tháng 7/2025 và kết thúc trước ngày 31/8/2025. Thời gian đại hội không quá 3 ngày.

(3)- Đối với cấp tỉnh: Dự kiến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV tiến hành trong tháng 10/2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước khi triệu tập đại hội. Thời gian Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh không quá 4 ngày.

Phóng viên: Thưa đồng chí! Xin đồng chí cho biết về những điều lưu ý của lãnh đạo Tỉnh ủy đối với các đảng bộ địa phương, đơn vị trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội?

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào:

Để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, các đảng bộ địa phương, đơn vị cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy cấp trên về đại hội đảng bộ các cấp; đồng thời, khẩn trương cụ thể hóa và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp mình để triển khai thực hiện trong đảng bộ.

Hai là, trong xây dựng văn kiện đại hội, các đảng bộ phải quán triệt đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn được nêu trong các dự thảo văn kiện Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh và đại hội cấp trên, gắn với tình hình thực tiễn và kế thừa có chọn lọc những bài học kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước; phát huy cao độ vai trò, trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp vào các văn kiện.

Công tác nhân sự đại hội phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu; thực hiện đúng quy trình, quy định, bảo đảm dân chủ, khoa học, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; tiến hành thận trọng từng bước, “làm đến đâu chắc đến đó”.

Ba là, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung giải quyết, xử lý kịp thời và có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém còn tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận, cán bộ, đảng viên và nhân dân; lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau đại hội.

Bốn là, quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp ủy phải làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nhất là công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao; “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, lấy “cái đẹp” dẹp “cái xấu”. Kịp thời thông tin đầy đủ về kết quả đại hội đảng bộ các cấp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Năm là, tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đảng bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là phần đầu đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí đã dành cho phóng viên Báo Sóc Trăng cuộc phỏng vấn này!

CHÍ BẢO (Thực hiện)

Phát triển ổn định vùng trồng mía theo hướng liên kết

Ông Trần Tuấn An, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung cho biết: "Trước đây, có lúc giá mía thấp, nên tôi đã chuyển trồng mía sang trồng một số loại rau màu khác. Tuy nhiên, kể từ năm 2022 đến nay, tôi đã chuyển từ cây màu sang trồng lại cây mía, vì mía được công ty mía đường ở Sóc Trăng bao tiêu đầu ra sau thu hoạch, giá hợp đồng liên kết tiêu thụ tốt, hộ có lợi nhuận từ 50 - 60 triệu đồng/ha. Với tổng diện tích trồng mía của gia đình là 3ha, mỗi năm tôi có thu nhập hơn 150 triệu đồng", ông Tuấn An chia sẻ.

Cũng là hộ trồng mía nhiều năm trên vùng đất Cù Lao Dung, bà Trần Thị Luyến, xã Đại Ân 1 bộc bạch: "Trong các niên vụ mía 2022 - 2023, 2023 - 2024, trồng mía đều cho lợi nhuận tốt, tất cả là nhờ có sự bao tiêu đầu ra của công ty mía đường và hiện tại với niên vụ mía 2024 - 2025 này, tôi được công ty hỗ trợ tiền thuê đất trồng 1ha mía, tiền mua giống mía, tiền mua phân bón cho mía... Số tiền đó công ty cho mượn không tính lãi suất mà trừ lại tiền mía thu mua. Diện tích mía 1ha, năng suất thu hoạch hằng năm 125 - 130 tấn/ha, giá mía 1.320 đồng/kg (mía 10 chữ đường), trừ chi phí tôi thu hơn 60 triệu đồng/ha/năm. Kể từ khi thực hiện hợp đồng liên kết tiêu thụ mía với công ty, tôi yên tâm canh tác mía, không còn thấp thỏm nỗi lo khi đến mùa thu hoạch mía đi tìm thương lái bán như trước nữa".

"Niên vụ mía 2023 - 2024, diện tích mía toàn xã là 700ha, nhưng trong niên vụ mía 2024 - 2025 này, diện tích mía trên địa bàn xã đã tăng thêm 300ha. Nguyên nhân diện tích mía tăng nhiều là do giá mía nguyên liệu tăng, kèm theo đó là có công ty mía đường liên kết bao tiêu đầu ra nên nông dân đã phát triển diện tích trồng mía tại hộ. So với các loại cây trồng khác thì cây mía và cây dứa là 2 loại cây trồng mà xã đang định hướng xây dựng phát triển trồng, bởi thích ứng tốt với điều kiện biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp. Trong số diện tích 1.000ha mía

Từ năm 2002 - 2003, cây mía được xem là cây trồng chủ lực của huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng). Nhưng giá mía thời điểm đó giảm mạnh, không đảm bảo nguồn thu nhập cho hộ dân nên ngành Nông nghiệp huyện Cù Lao Dung đã khuyến khích hộ dân chuyển sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, trong các niên vụ mía từ 2022 - 2023 đến nay, các hộ trồng mía được công ty thu mua mía nguyên liệu bao tiêu đầu ra sau thu hoạch. Nhờ đó, mía có lợi nhuận tốt nên các địa phương trên địa bàn huyện Cù Lao Dung đang mở rộng diện tích trồng.



Ông Trần Tuấn An, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) bên ruộng mía 3ha của gia đình cho thu nhập hơn 150 triệu đồng/năm/vụ. Ảnh: THÚY LIỄU

trên địa bàn xã, có hơn 70% diện tích mía đã được công ty bao tiêu đầu ra; số còn lại hộ dân vẫn tiêu thụ tốt thông qua thương lái đến tận ruộng thu mua khi đến mùa vụ thu hoạch", Chủ tịch UBND xã Đại Ân 1 Trần Trung Ngoan cho biết.

Nói về cây mía, đồng chí Trần Diệu Xiêm - Phó Chủ tịch UBND xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung chia sẻ: "3 năm qua, cây mía nguyên liệu có giá tăng cao nên hộ dân đã tiến hành chuyển đổi từ trồng các loại nông sản hay cây ăn trái kém hiệu quả sang trồng mía. Chính vì vậy, mặc dù chỉ tiêu của huyện giao diện tích trồng

mía của xã 500ha nhưng đến thời điểm hiện tại, diện tích mía toàn xã tăng gấp đôi so chỉ tiêu huyện giao. Để đảm bảo nguồn thu nhập từ trồng mía, nông dân đã trồng xen một số loại cây khác trong vườn mía, nếu giá bán mía không tốt sẽ ngưng trồng mía để cho các loại cây trồng xen canh phát triển. Với diện tích 1.000ha mía trên toàn xã, trong đó có gần 80% diện tích đã được công ty ký kết hợp đồng bao tiêu đầu ra".

Diện tích mía toàn huyện Cù Lao Dung thời điểm hiện tại gần 4.000ha, trong đó mía nước khoảng 250ha, còn lại

là diện tích mía nguyên liệu; giống mía sản xuất chủ yếu là K95-156, KK3, ROC16; năng suất mía bình quân 100 - 120 tấn/ha. Diện tích mía thực hiện hợp đồng liên kết tiêu thụ với Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng đạt hơn 70% diện tích mía toàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Đắc - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cù Lao Dung cho biết, kế hoạch của huyện là phát triển ổn định vùng trồng mía theo hướng liên kết để nâng cao hiệu quả kinh tế cho hộ dân trồng mía. Cùng với đó, mục tiêu của huyện là đẩy mạnh tổ chức sản xuất mía theo từng vùng tập trung, ứng dụng kỹ thuật và cơ giới hóa từng khâu trong canh tác mía, nhằm nâng cao năng suất, tăng chất lượng mía, giảm chi phí, tăng thu nhập cho người trồng mía. Tạo liên kết sản xuất bền vững giữa công ty và hộ trồng mía theo chuỗi giá trị bền vững với 100% diện tích trồng mía trên địa bàn huyện được ký kết hợp đồng tiêu thụ.

Để phát triển ổn định vùng sản xuất mía nguyên liệu, huyện sẽ tuyên truyền các tổ chức kinh tế và người dân về phát triển vùng nguyên liệu mía trên địa bàn toàn huyện; hình thành các vùng sản xuất mía tập trung; đầu tư và phát triển giống mía mới; nghiên cứu ứng dụng quy trình công nghệ tổng hợp, cơ giới hóa đồng bộ trong quá trình chăm sóc, vận chuyển mía; ưu tiên ứng dụng các công nghệ an toàn tạo ra các sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường. Sử dụng các giống mía năng suất cao, phù hợp với từng vùng đất. Hỗ trợ nâng cấp hệ thống thủy lợi hiện có đảm bảo nước cho vùng mía thâm canh đạt năng suất, chất lượng; đẩy mạnh cơ giới hóa từng khâu trong sản xuất mía nguyên liệu. Thực hiện có hiệu quả việc liên kết giữa công ty với các tổ hợp tác, hợp tác xã và hộ dân trong việc đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng mía nguyên liệu.

THÚY LIỄU

Cử tri xã An Lạc Tây kiến nghị gia cố, mở rộng một số tuyến đường liên ấp, liên xã

Ngày 8/11, tại UBND xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách (Sóc Trăng), HĐND 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn xã An Lạc Tây. Tham dự có các đồng chí: Ngô Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; Lê Vũ Đức - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kế Sách, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Đặng Thành Sơn - Giám đốc Sở Công Thương; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện Kế Sách; lãnh đạo HĐND, UBND xã An Lạc Tây.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Đặng Thành Sơn thông qua các báo cáo, tờ trình



Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: THÚY LIỄU

của HĐND tỉnh; dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Cử tri đã kiến nghị việc hỗ trợ thực hiện một số tuyến đường giao thông tại một số ấp trên địa bàn xã đã xuống cấp; có biện

pháp để giảm, tránh ảnh hưởng của các tàu cao tốc chạy ngang sông Hậu gây ra tình trạng sạt lở bờ sông; có phương án di dời một số đoạn đê cồn có nguy cơ sạt lở. Hỗ trợ kinh phí cho bà con làm nghề đánh bắt cá trên sông Hậu, trong thời gian khai thác cá. Có phương án hỗ trợ các hộ đang sống ngoài đê, trong thời điểm triều cường xây ra; gia cố tuyến đường từ xã An Lạc Tây đến xã Thới An Hội đã bị xuống cấp; xem xét vấn đề khi mất điện dẫn đến việc mất nước sinh hoạt...

Sau kiến nghị của cử tri, các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện Kế Sách đã giải đáp và cung cấp nhiều thông tin, cũng như trả lời đầy đủ các ý kiến của cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Đặng Thành Sơn cho rằng, các ý kiến kiến nghị của bà con cử tri xác đáng và cần thiết, đặc biệt là trong việc đề xuất thực hiện nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường giao thông nông thôn, nhằm đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa của hộ dân trên địa bàn xã. Theo đó, các ý kiến của cử tri, Tổ đại biểu HĐND 3 cấp sẽ tiếp thu và tổng hợp đầy đủ trong báo cáo đề trình tại kỳ họp HĐND tỉnh vào cuối năm 2024. Qua đó, đồng chí Đặng Thành Sơn cũng đã đề nghị huyện Kế Sách tiếp tục quan tâm, giải quyết các nội dung cử tri đã kiến nghị thuộc thẩm quyền của huyện.

THÚY LIỄU

Việc nhẹ - lương cao, chiêu trò lừa đảo quen thuộc đã được cơ quan chức năng và các phương tiện truyền thông cảnh báo rất nhiều, nhưng nạn nhân sập bẫy với hình thức lừa đảo này vẫn cứ tiếp diễn. Trong đó, phụ nữ luôn là “con mồi” hấp dẫn đối với những kẻ lừa đảo, mua bán người.

CHIÊU TRÒ CŨ, NẠN NHÂN MỚI

Tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm về mua bán người vẫn diễn biến phức tạp, ngày càng nghiêm trọng. Với tính chất, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong nước với nước ngoài, các vụ mua bán người được thực hiện bởi các đối tượng ngày càng chuyên nghiệp. Đáng chú ý, gần đây xuất hiện nhiều đường dây phạm tội mua bán người với cái bẫy “việc nhẹ, lương cao”, tổ chức cho nạn nhân vượt biên để ép buộc làm việc bất hợp pháp ở nước bạn, muốn về nước phải trả một khoản tiền chuộc lớn. Lợi dụng sự bùng nổ của mạng xã hội, tội phạm mua bán người gia tăng hoạt động thông qua Facebook, Zalo... khiến việc phát hiện, phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn gặp nhiều khó khăn. Thông thường, các nạn nhân của tội phạm mua bán người là các đối tượng yếu thế như phụ nữ, trẻ em, với mục đích bóc lột tình dục và cưỡng bức lao động.

Gần đây, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Ngô Thị Mỹ Yên (sinh năm 2002) cư trú khóm Vĩnh Trung, Phường 2, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) với mức án nghiêm khắc là 12 năm tù về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Trước đây, Yên vốn không nghề nghiệp, đi làm thuê, làm mướn với học vấn chỉ hết lớp 9. Vào tháng 7/2023, Yên qua Campuchia ứng tuyển vào Công ty khu Kingcrow do người Trung Quốc quản lý với nhiệm vụ tuyển nhân viên làm việc. Thực chất, đây là công ty lừa đảo và mục đích tuyển nhân viên vào để thực hiện hành vi lừa đảo. Ngoài tiền lương hằng tháng, mỗi trường hợp đưa được người đến Campuchia thì sẽ được trả 200 USD nên Yên cố tìm người, kiếm tiền.

Sau khi được nhận vào làm, Yên đăng lên mạng xã hội Facebook với thông tin gian dối là tuyển mộ người có độ tuổi từ 18 - 35 tuổi, biết sử dụng máy vi tính và có căn cước công dân để làm việc online tại tỉnh Tây Ninh, thu nhập từ 18 - 23 triệu đồng/tháng. Khi đó, em D.H (14 tuổi, quê ở thị xã Vĩnh Châu) đang cần việc làm và tin vào thông tin gian dối trên nên đã liên hệ, chấp nhận đi làm. Theo hướng dẫn,

Bẫy lừa việc nhẹ, lương cao



Các cơ quan chức năng chia sẻ, thảo luận và đề ra những giải pháp để nâng cao quyền năng kinh tế phụ nữ và hỗ trợ phụ nữ bị mua bán trở về.

Ảnh: SÓM MAI

D.H đến tỉnh Tây Ninh làm việc thì bị Yên cùng một số người khác đưa sang Campuchia. Đến đây, D.H được đưa đến khu Sihanouk và giao thực hiện hành vi lừa đảo trên ứng dụng bán hàng Lazada. Làm được khoảng 1 tháng, do áp lực công việc (bị bóc lột sức lao động) nên D.H nghĩ việc thì công ty thu lại thẻ, không cho ăn uống và yêu cầu gia đình chuyển 49 triệu đồng để chuộc về.

Hoàn cảnh nghèo khó còn gặp phải “kiếp nạn”, D.H liên hệ nhưng gia đình không có tiền chuộc. Một thời gian sau, bị công ty đưa ra ngoài và D.H đã đến đồn Công an Campuchia để được hỗ trợ về Việt Nam. Trong quá trình D.H liên lạc cầu cứu, mẹ của bé D.H đến Đồn Biên phòng xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu trình báo; vụ việc được chuyển đến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. Khi về đến nhà, D.H đến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trình báo. Trong quá trình điều tra, Yên khai nhận ngoài lừa gạt, tuyển mộ đưa D.H qua Campuchia, với cách thức tương tự, đã lừa gạt, tuyển mộ thêm một người phụ nữ khác nữa.

Phần lớn, các nạn nhân của tội phạm mua bán người đều có hoàn cảnh khó khăn. Cũng rơi vào địa bàn thị xã Vĩnh Châu,

em T (sinh năm 2006) quá khó khăn nên đầu tháng 3/2024, đã tìm đến người phụ nữ tên Huy để được mai mối có chồng nước ngoài. Khi đó, bà Huy hứa sẽ làm mai lấy chồng Trung Quốc; thế mà lại lừa T đến Hà Nội nhốt cùng một số phụ nữ khác, không cho liên hệ với gia đình; mục đích bán T sang nước ngoài. May mắn, T cùng những người phụ nữ khác bỏ trốn lên rừng và được bộ đội biên phòng giải cứu; được công an hỗ trợ đưa về đến thị xã Vĩnh Châu...

Cơ quan chức năng đánh giá, tội phạm mua bán người có độ ẩn cao và có thể “ẩn nấp” hầu hết ở các địa phương. Hiện tại, các vụ án mua bán người được phát hiện chủ yếu qua đơn thư tố giác của người bị hại hoặc gia đình nạn nhân. Đáng lưu ý, các vụ mua bán người còn trá hình dưới hình thức hợp đồng lao động, thực chất là bị bán vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhay cảm, cơ sở lao động với đồng lương ít ỏi và bị bóc lột sức lao động.

QUAN TÂM VÀ CẢNH GIÁC

Để phòng, chống tội phạm mua bán người, mọi cá nhân cần phải hiểu và nâng cao ý thức tự giác. Chính vì thế, Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, UBND thị xã Vĩnh Châu tái hiện lại phiên tòa về tội



Phiên tòa tái hiện xét xử vụ án về tội mua bán người để tuyên truyền, phòng ngừa, răn đe. Ảnh: SÓM MAI

mua bán người của Ngô Thị Mỹ Yên nhằm mục đích tuyên truyền, răn đe và phòng ngừa. Đồng chí Thạch Thị Kế Rin - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách quan tâm đời sống, giải quyết việc làm cho người dân, nhất là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Bà con, chị em phụ nữ phải tỉnh táo trước những chiêu trò lừa đảo của kẻ gian; nếu có nhu cầu việc làm phải liên hệ cơ quan chức năng có thẩm quyền để được giới thiệu, hỗ trợ”.

Trước tình hình tội phạm và chiêu trò lừa đảo, đồng chí Lê Thanh Vũ - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng khẳng định: “Trong cuộc sống, công sức lao động sẽ luôn tương xứng với giá trị tiền nhận được; không thể có chuyện việc nhẹ, lương cao...”. Theo nhìn nhận của đồng chí Nguyễn Thị Diễm - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, chị em trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người vì điều kiện kinh tế ở nhiều địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn và tình trạng thiếu việc làm vẫn còn xảy ra ở một số nơi. Rồi một bộ phận trẻ em gái nghỉ học sớm, lười lao động, nghe theo lời dụ dỗ và một số chị em bị bạo lực gia đình (tinh thần, thể

xác) muốn thoát khỏi gia đình mình, bỏ đi khỏi nơi cư trú... là 3 nguyên nhân chính để rơi vào cạm bẫy của kẻ buôn người.

Để bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ, trẻ em gái, các cấp hội phụ nữ đã đẩy mạnh công tác phối hợp triển khai thực hiện Luật Phòng, chống mua bán người gắn với thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, Phụ nữ Sóc Trăng tình nghĩa, tự tin, sáng tạo, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các chương trình, đề án, dự án của hội. Từ đó, góp phần tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động phòng ngừa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, phụ nữ, con em trong gia đình trước những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi của các loại tội phạm mua bán người. Chú trọng kỹ năng phòng ngừa tự vệ, tự bảo vệ bản thân trước các loại tội phạm. Đặc biệt, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng cụ thể, từng địa bàn dân cư, từng tổ, nhóm, câu lạc bộ phụ nữ ở các địa phương, tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Song song đó, huy động hiệu quả mọi nguồn lực hỗ trợ công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên phụ nữ; hỗ trợ phát triển sản xuất, học nghề, giới thiệu việc làm, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng...

Dự báo trong thời gian tới, tình hình mua bán người tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng về số vụ, số nạn nhân. Các đối tượng mua bán người tiếp tục tăng cường sử dụng công nghệ để xây dựng mối quan hệ với nạn nhân. Đây là vấn đề rất đáng lo ngại cần phải bảo động và nâng cao cảnh giác.

SÓM MAI

Lãnh đạo các cấp hội phụ nữ gửi những thông điệp với quyết tâm bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái trước tội phạm mua bán người.

Ảnh: SÓM MAI



Giảm nghèo nhờ sự đồng hành

Với các chương trình đồng hành với đoàn viên, thanh niên, thời gian qua, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Kế Sách (Sóc Trăng) đã tiếp thêm "năng lượng" cho đoàn viên, thanh niên vững bước trên con đường thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình và có cuộc sống ổn định, hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên mảnh đất quê hương.



Theo Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Kế Sách Hồ Văn Lâm, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện (gọi tắt là Huyện hội) thường xuyên đồng hành với đoàn viên, thanh niên trên con đường lập nghiệp. Đối với những đoàn viên, thanh niên có điều kiện sản xuất, kinh doanh, Huyện đoàn, Huyện hội đã tổ chức các chuyến đi tham quan, giới thiệu những mô hình làm ăn hiệu quả để đoàn viên, thanh niên trao đổi kinh nghiệm sản xuất và tìm hướng đi trên con đường lập nghiệp. Từ đầu năm 2024 đến nay, các đơn vị đã tổ chức nhiều chuyến tham quan mô hình thanh niên khởi nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên tại các xã: An Mỹ, Nhơn Mỹ, Kế An, Đại Hải và An Lạc Tây. Đây là một trong những hoạt động tạo điều kiện cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia trải nghiệm các mô hình thực tế và học tập kinh nghiệm. Giải quyết vấn đề "khát" vốn, các cơ sở đoàn làm tốt công tác ủy thác cho vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp đoàn viên, thanh niên hiện thực hóa mô hình đang hướng đến.

Gần đây, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện tổ chức chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm lập nghiệp tại xã Nhơn Mỹ với mô hình trồng ổi trên châu ruột đỏ kết hợp nuôi ốc bươu đen của đoàn viên Nguyễn Thanh Tuyền, ấp An Phú Đông, xã Nhơn Mỹ.

Chia sẻ về con đường lập nghiệp, Thanh Tuyền cho biết, con đường đó không dễ dàng bước đi. Trước hết, mỗi đoàn viên, thanh niên cần xác định thực hiện mô hình nào, nắm chắc kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, đầu ra có ổn định không và xoay vốn từ đâu. "Em được cha mẹ cho 5 công đất để canh tác. Trước đây, em trồng xoài, ổi Đài Loan, ban đầu cũng cho lợi nhuận nhưng về sau giá trái cây bắt đầu sụt giảm. Có thời điểm bán 1kg chỉ có 1.000 đồng nhưng không ai mua. Rồi em cũng nghiên cứu thay đổi, bắt đầu lại từ đầu. Cuối cùng em quyết định dồn hết xoài, ổi Đài Loan để trồng ổi trên châu ruột đỏ. Cây trồng này dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, năng suất cao,

Việc tổ chức các chuyến đi tham quan thực tế mô hình trồng trọt, chăn nuôi giúp đoàn viên, thanh niên định hình cần làm gì trên con đường lập nghiệp. Ảnh: NGỌC HẢI

được cái là đầu ra, giá cả bây giờ cũng ổn định. Về vốn, em được Đoàn xã Nhơn Mỹ giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội. Thủ tục vay đơn giản, giải ngân nhanh cho em 50 triệu đồng. Có vốn, em mua 500 cây ổi, cải tạo lại vườn và phân, thuốc bắt đầu hành trình lập nghiệp", Thanh Tuyền chia sẻ.

Sau 8 tháng trồng, vườn ổi đã cho trái nhưng Tuyền dưỡng cây nên không để trái nhiều, chỉ bán được tầm 70kg. 3 tháng sau, Tuyền bắt đầu thu hoạch trái, với sản lượng được tầm 1 tấn/tháng. Giá ổi dao động từ 4.000 - 13.000 đồng/kg, nếu tính bình quân mỗi năm Tuyền thu nhập được trên 90 triệu đồng. Thanh Tuyền cho biết: "Vườn ổi nhà em bây giờ cứ cách 5 ngày cắt 1 lần, mỗi lần được hơn 200kg. Giờ cây cho trái quanh năm, cây càng lâu năm trái càng nhiều. Vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm, em đã tham gia lớp dạy nghề trồng ổi mở ở ấp để bổ sung thêm kiến thức. Tận dụng mương

quanh vườn, em thả nuôi ốc bươu đen. Thức ăn cho ốc chủ yếu tự nhiên nên em không tốn nhiều chi phí, mỗi tháng em bắt ốc bán được 3,5 triệu đồng".

Tiếp đoàn đến tham quan, học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình, Tuyền sẵn lòng chia sẻ những điều mình biết, cách trồng và chăm sóc ổi trên châu ruột đỏ đảm bảo đạt năng suất cao. Những đoàn viên, thanh niên có nhu cầu mua cây giống, Tuyền sẽ cung cấp đầy đủ. Hiện em đang mong muốn có thêm vốn tầm 50 triệu đồng để đầu tư hệ thống tưới phun tự động.

Phó Bí thư Đoàn xã Nhơn Mỹ Nguyễn Hoàng Khang thông tin, mô hình trồng ổi trên châu ruột đỏ, nuôi ốc bươu đen của đoàn viên Thanh Tuyền được đoàn thanh niên nhân rộng để các bạn đoàn viên, thanh niên đến học tập kinh nghiệm. Đây được cho là mô hình thoát nghèo hiệu quả, tiêu tốn ít thời gian, khoảng 1 năm đã



Đoàn viên Nguyễn Thanh Tuyền, ấp An Phú Đông, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) thu nhập trên 90 triệu đồng/năm từ vườn ổi trên châu ruột đỏ. Ảnh: NGỌC HẢI

có thu nhập ổn định. Hiện Đoàn xã có 71 đoàn viên, số đoàn viên thuộc hộ nghèo không còn nữa. Đây là kết quả đáng mừng và Đoàn xã sẽ tiếp tục duy trì, tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên phấn đấu, tăng gia sản xuất, cần cù lao động để đời sống kinh tế ngày càng nâng lên".

Cùng đồng hành với đoàn viên, thanh niên lập nghiệp, Huyện đoàn và Huyện hội Kế Sách tiếp tục nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả trong thanh niên như: mô hình nuôi lươn trong bể bạt của thanh niên Thạch Thị Liên, xã Kế Thành; mô hình nuôi ếch thương phẩm kết hợp nuôi cá rô của thanh niên Sơn Văn Giào, xã Kế An; mô hình trồng rau thủy canh trong nhà kính của đoàn viên Mai Trương Chí Tâm, thị trấn An Lạc Thôn; mô hình nuôi ong của thanh niên xã An Lạc Tây.

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì mô hình Tổ hợp tác cây ăn trái 26/3 tại ấp Xóm Chòi, xã Kế An; ra mắt Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế, tại thị trấn Kế Sách. Có thể thấy rằng, việc giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và làm giàu tại khu vực nông thôn không phải là điều quá khó khăn, vấn đề là phải lựa chọn được hướng đi, cách làm một cách phù hợp. Với việc xây dựng các mô hình kinh tế nhóm, cùng giúp nhau phát triển là một hướng đi đúng đắn cần được nhân rộng, từ đó giúp tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp trong đoàn viên, thanh niên địa phương.

Mặt khác, đoàn thanh niên còn triển khai hỗ trợ ý tưởng khởi nghiệp cho đoàn viên Trần Văn Hòn, đoàn viên ấp An Hòa, xã An Lạc Tây với mô hình "Nuôi ong lấy mật tự nhiên trên phấn hoa". Với việc hỗ trợ vốn và chuyển giao khoa học kỹ thuật, mô hình đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị kinh tế, tạo ra sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, đoàn thanh niên còn hỗ trợ các mô hình, sản phẩm sáng tạo của đoàn viên, thanh niên được ứng dụng vào thực tế, tiêu biểu như: mô hình "Sản xuất mứt bưởi, rượu bưởi lên men tự nhiên, nguyên liệu thuần tự nhiên, tận dụng trọn vẹn trái bưởi, không gây lãng phí, thân thiện với môi trường". Qua đó tạo động lực thúc đẩy phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tại địa phương.

Về vấn đề giải quyết việc làm, Huyện đoàn Kế Sách đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức Ngày hội việc làm cho đoàn viên, thanh niên, học sinh (bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến) tại UBND xã Trinh Phú. Các đoàn viên, thanh niên, học sinh đã được nghe các nhà tuyển dụng thông tin về nhu cầu tuyển dụng của công ty; tư vấn, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước; chế độ tiền lương, các khoản phúc lợi người lao động được hưởng. Điều đó giúp các bạn trẻ được tiếp cận các thông tin cần thiết về nhu cầu việc làm, xác định nghề nghiệp phù hợp với khả năng của bản thân, từ đó góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm tại địa phương.

Với sự đồng hành của tổ chức đoàn thanh niên và hội liên hiệp thanh niên, mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ tự tin hơn trên con đường lập nghiệp và tập trung thực hiện mô hình kinh tế, vượt khó, thoát nghèo, hướng đến khá, giàu trên mảnh đất quê hương. Điều đó góp phần đáng kể giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo ở địa phương.

“Hạt gạo đồng đội” giúp hội viên khó khăn

Để kịp thời chia sẻ, giúp đỡ những hội viên gặp khó khăn, Hội Cựu chiến binh Phường 4, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) thực hiện mô hình “Hạt gạo đồng đội”. Mô hình được triển khai nhằm thể hiện tinh thần tương thân tương ái, tinh đồng đội trong cán bộ, hội viên cựu chiến binh trên địa bàn phường, giúp cho những hội viên gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống.



Hội Cựu chiến binh Phường 4 ra mắt mô hình “Hạt gạo đồng đội” và tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HUỖNH NHƯ

Những người lính trở về đời thường, hơn ai hết, họ càng yêu thương, quý trọng nghĩa tình đồng chí, đồng đội, quan tâm chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần và chia sẻ cùng nhau lúc khó khăn, hoạn nạn. Hội Cựu chiến binh Phường 4 hiện có 99 hội viên tham gia sinh hoạt tại 6 chi hội khóm. Thời gian qua, với sự nỗ lực của bản thân từng cán bộ, hội viên, sự đoàn kết tương trợ trong tập thể hội và từ các chương trình, dự án của địa phương đã góp phần thúc đẩy sản xuất và nâng cao đời sống hội viên cựu chiến binh trong phường.

Hiện Hội Cựu chiến binh Phường 4 không còn hội viên thuộc hộ nghèo, tuy nhiên, trong hội vẫn có một số trường hợp hội viên cao tuổi, neo đơn, bệnh tật hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống cần được hỗ trợ, giúp đỡ. Xuất phát từ tình hình đó, đầu năm 2024, Hội Cựu chiến binh Phường 4 đã triển khai thực hiện mô hình “Hạt gạo đồng đội” để kịp thời tương trợ, giúp đỡ những hội viên gặp khó khăn trong cuộc sống.

Theo quy chế hoạt động của mô hình, hằng tháng, cán bộ, hội viên trong toàn hội đóng góp cho mô hình, cũng như vận động thêm nguồn kinh phí từ các mạnh thường quân. Trong đó, sự đóng góp tùy vào lòng hảo tâm của các cá nhân chứ không có mức quy định cụ thể. Hội Cựu chiến binh Phường 4 kết hợp với các chi hội khóm tiến hành xét chọn 10 hội viên cao tuổi, neo đơn, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ hằng tháng, với mức hỗ trợ cho mỗi hội viên là 10kg gạo/tháng và một số nhu yếu phẩm cần thiết trong cuộc sống.

Tuy mức hỗ trợ cho mỗi hội viên khó khăn không nhiều nhưng mang đậm nghĩa tình đồng đội, như mô hình hỗ trợ hội viên Nguyễn Văn Bời ngụ Khóm 5, Phường 4 (thành phố Sóc Trăng). Ông Bời tuổi đã cao, bị tai biến, bệnh phổi, còn vợ bị ung thư. Được nhận phần quà từ Hội Cựu chiến binh Phường 4, ông rất vui mừng, vì ông biết

đây là tấm lòng tương thân, tương ái của đồng chí, đồng đội. Ông Bời xúc động cho biết: “Tôi được Hội Cựu chiến binh Phường 4 hỗ trợ và tặng những phần quà giúp gia đình tôi giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống. Tôi xúc động khi nhận được những tình cảm ấm áp của người đồng chí, đồng đội”.

Bên cạnh việc thực hiện mô hình “Hạt gạo đồng đội”, hội còn thực hiện nhiều phần việc, như: mỗi chi hội xây dựng quỹ thăm viếng hội viên gặp ốm đau, bệnh tật, quý phúng điếu cho hội viên từ trần, hay vào những dịp lễ, Tết, Hội Cựu chiến binh Phường 4 đều tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, hội viên gặp khó khăn... Ngoài ra, chi hội cựu chiến binh các khóm trên địa bàn còn thành lập quỹ góp vốn xoay vòng giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, tổng số vốn góp được trên 260 triệu đồng, giúp cho nhiều hội viên mượn để trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán nhỏ phát triển tế gia đình, ổn định cuộc sống.



Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Phường 4 đến thăm, tặng quà gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Bời ngụ Khóm 5, Phường 4 (thành phố Sóc Trăng). Ảnh: HUỖNH NHƯ

Đồng chí Nguyễn Văn Duy - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Phường 4 cho biết: “Mô hình “Hạt gạo đồng đội” đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể hội viên, mô hình đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, thăm đượm nghĩa tình đồng đội của cán bộ, hội viên trong phường. Qua đó, đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ những hội viên gặp khó khăn và phấn đấu giảm tỷ lệ hộ cận nghèo trên địa bàn phường, cũng như cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội”.

Mô hình “Hạt gạo đồng đội” của Hội Cựu chiến binh Phường 4 là một minh chứng sinh động, thiết thực, phát huy tinh thần đoàn kết trong hội viên. Qua đó, còn góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương và củng cố, xây dựng cơ sở hội vững mạnh toàn diện.

HUỖNH NHƯ

✍ Thạch Kha Mô Ni

Vọng về khúc nhạc...

Vọng về khúc nhạc ngũ âm
Dậy trong tôi nỗi âm thầm nhớ quê.

Con dò, bến nước, bờ đê
Nước ròng nước lớn,
đi về có nhau.

Qua sông biết mấy nhịp cầu
Câu thương câu nhớ,
dãi dầu nắng mưa.

Khúc trầm, khúc bổng dung đưa
Gọi người dạt lẽ tiễn mưa về trời.

Con xa quê nửa đời người
Lung linh ngày hội,
trăng ngời trên cao.

Tiếng lòng thắc thom, nao nao
Phải chăng tiếng nhạc
ẩn sâu tìm mình?

Bập bùng giữa lũy tre xanh
Mái chùa ẩn hiện, trời hanh gió về.
Nhạc ngũ âm vọng bốn bề
Tiếng thiêng liêng,
tiếng gọi về muôn nơi...

Bữa rằm ngời ngời trăng soi
Tôi mang câu hát
về nơi cội nguồn.

Nao nao trong dạ bồn chồn
Lắng trong tiếng nhạc
vọng hồn người xưa...

✍ Từ Dạ Linh

Dã quỳ nắng

Mùa em thắm hoa dã quỳ
Tôi đi trong nắng xuân thì nữ đồng.
Tây Nguyên rực bếp lửa hồng
Vòng xoang ai nổi
cho lòng chênh chao.
Chiều nay em hát ngọt ngào
Cho tôi rẽ lối tìm vào hoang sơ.

Câu chuyện văn hóa

Hạnh phúc vàng trắng khuyết

Vào ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, khi đi chợ trung tâm thành phố Sóc Trăng, tôi thường xuyên bắt gặp hình ảnh một cô gái người dân tộc Khmer có thân hình nhỏ nhắn, bị khuyết tật chân, nách cặp đôi nặng gỗ, khép nép chìa xấp vé số mời người mua, phía xa là một chiếc xe ba bánh nằm bên vệ đường. Có lần, cô gái đang thổi tiền cho khách, bỗng cách đó không xa, tôi nghe tiếng người phụ nữ la con mình dù không lớn lắm nhưng ai đứng gần cũng đủ nghe: “Con không lo học, mai một đi bán vé số như cô ấy đó”. Tôi chạnh lòng nhìn về phía cô gái, thấy cô mỉm cười không nói gì ánh mắt đượm buồn.

Nghe mấy đứa nhỏ bán vé số trong

xóm mách, trong nghề bán vé số dạo có món nhỏ. Thí dụ như khi gặp người không mê vé số thì sẽ chìa ra hai ba tờ báo rằng chỉ còn bấy nhiêu. Người ta đồng cảm sẽ giúp cho mau hết, còn người cầu may thì bị đánh vào tâm lý hy vọng số cuối cùng sẽ trúng nên mua. Sau đó người bán đi tới chỗ khác lấy vé số ra tiếp tục bán. Nhưng với cô gái ấy không có chuyện đó. Thường cô sẽ mỉm cười khi bắt gặp ánh nhìn của người khác. Thấy họ thiện ý, cô mới mời họ mua vé số giúp mình, họ không mua cô nhanh chóng rời đi.

Đôi ba lần mua vé số ủng hộ và tiếp chuyện cùng cô, tôi biết cô có công ăn việc làm. Bán vé số chỉ là việc làm thêm tạm thời, muốn kiếm thêm tiền mua sữa cho hai

con nhỏ. Cô kể bạn bè cô rất nhiều, từ công nhân viên chức đến lao động nghèo tự do; người lành lặn, người bị điếc, câm, mù, có đủ. Em trai mù thì đi đánh đàn phòng trà, em gái câm đi làm xương, bà chị điếc thì thêu thùa may sửa quần áo...

Cô còn khoe, trong thời gian đi bán vé số, cô mới kết thêm một người bạn giàu ý chí và nghị lực, cậu ấy bán kẹo kéo thùng mỗi đêm tại khắp các quán ăn, nhưng lại là giáo viên của trường học cấp 3 trong thành phố.

Chia tay cô gái, tôi nhớ hoài hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn, mỗi ngày bao lượt đi về đều ngồi trên xe ba bánh, chờ theo linh kinh nào chai nước uống, đôi nặng gỗ... Thế mà trên môi cô luôn nở nụ cười lạc quan.

“Mọi thứ trong cuộc đời đều có giá của nó. Được cái này thì phải mất cái kia, muốn nhận thì phải cho, muốn có thành công và hạnh phúc lâu bền thì phải có nỗ lực và cố gắng”, cô gái chia sẻ.

Nhìn theo cô gái đi xa, bất giác trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ xa xôi. Mỗi người mỗi cảnh, ai cũng có cái khó của riêng mình, dù gặp nhiều điều không thuận ý, thậm chí trắc trở đến bất lực và nhiều mệt mỏi nhưng hãy cứ tin và hướng về phía trước. Hạnh phúc ở đâu xa, ở ngay bên cạnh ta. Biết chấp nhận và bao dung, tôn trọng, thông cảm lẫn nhau, bằng lòng với cái mình đang có chính là đích đến của hạnh phúc mà tôi đang tìm bấy lâu.

NGỌC NHÂN

Sóc Trăng xây dựng nhiều mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc

Giai đoạn 2018 - 2024, với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) bằng việc xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình gắn với phong trào cách mạng của địa phương.



Những đơn vị xây dựng được mô hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Ảnh: SONG LÊ

Theo Đại tá Huỳnh Hoài Hận - Phó Giám đốc Công an tỉnh, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTO trên địa bàn tỉnh trong những năm qua có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Trong đó công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình bảo vệ ANTO đã và đang phát huy hiệu quả tích cực. Theo đó, lực lượng công an toàn tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xây dựng, nhân rộng 8 mô hình điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTO được Bộ Công an ghi nhận như: "Sư sãi, Phật tử tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội"; "3 không"; "Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội thông qua mạng xã hội (Zalo)"; "Tiếng loa an ninh"; "Tự phòng, tự quản trong các cơ sở thờ tự"; "Camera an ninh"; "Tổ liên gia phòng, chống tội phạm"; "Nghị quyết đoàn xe honda chở khách và phòng, chống tội phạm". Đáng chú ý, nhiều mô hình điển hình được nhân rộng và duy trì trên

nền tảng xây dựng khu dân cư đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự", tái công nhận ấp, khóm, xã, phường, thị trấn văn hóa, thực hiện thắng lợi các tiêu chí, chỉ tiêu về an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới. Tính đến giữa năm 2024, toàn tỉnh có 70/80 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, thị xã Ngã Năm và thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Đại tá Huỳnh Hoài Hận nhấn mạnh, để có thể xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ ANTO thì công tác tham mưu kịp thời là rất quan trọng. Trong đó, Công an tỉnh đã tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTO tỉnh xây dựng



Biểu dương những mô hình, điển hình tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: SONG LÊ

tất cả khóm, ấp, khu dân cư tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huy động được sự tham gia tích cực của chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ Phật tử.

Các mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ ANTO góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản bác hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đây cũng là

mô hình tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. Trên cơ sở đó, các đơn vị, địa phương, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá những mô hình hoạt động hiệu quả đã được nhân rộng và xây dựng mô hình mới với nhiều sáng tạo, phù hợp thực tiễn. Các mô hình được hoạt động theo quy chế, kế hoạch cụ thể, có tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và định kỳ báo cáo tình hình, kết quả hoạt động; hằng năm tổ chức đánh giá, xếp loại hoạt động mô hình.

Qua công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được các cấp chính quyền khen thưởng. Cụ thể là qua thực hiện mô hình "Sư sãi, Phật tử tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội", Bộ Công an tặng 1 bằng khen, Chủ tịch UBND tỉnh tặng 5 bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh và chủ tịch UBND cấp huyện tặng 22 giấy khen; mô hình "Camera an ninh" được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 1 bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện tặng 3 giấy khen; mô hình "Nghị quyết đoàn xe honda chở khách và phòng, chống tội phạm" được Giám đốc Công an tỉnh và chủ tịch UBND cấp huyện tặng 8 giấy khen; chủ tịch UBND cấp xã tặng 12 giấy khen.

Các mô hình, điển hình phong trào Toàn dân bảo vệ ANTO đã được Công an tỉnh phối hợp xây dựng bám sát vào nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự, phù hợp với từng địa bàn. Qua đó khơi dậy sức mạnh của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

SONG LÊ

Triển khai mô hình phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu

Sáng ngày 7/11, tại Nhà văn hóa xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đã diễn ra Hội nghị triển khai nhân rộng các mô hình phòng ngừa bạo lực gia đình trên cơ sở giới năm 2024 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Diễm - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; luật sư Trương Hoài Phúc thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; Lê Thị Mươi - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Vĩnh Châu; đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; đại diện lãnh đạo đơn vị có liên quan trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu và trên 100 đại biểu là cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Vĩnh Hiệp.

Hội nghị đã trình chiếu 2 phóng sự truyền thông về hoạt động Đề án 938: "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027"; về Địa chỉ tin cậy: "Nơi bảo vệ nạn nhân bị bạo lực" để giúp đại biểu nắm bắt về thực trạng, tình hình và triển khai phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đại biểu còn được cung cấp thông tin và tình hình phòng ngừa bạo lực gia đình trên địa bàn xã như: công tác chỉ đạo tuyên truyền, xây dựng mô hình và giải pháp phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em trên địa bàn xã; công tác bình đẳng giới, giới thiệu mô hình hiệu quả của hội phụ nữ trong phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em; công tác tiếp nhận thông tin, can thiệp, giải quyết các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em trên địa bàn thị xã; chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của các mô hình hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới; các hoạt động, chính sách hỗ trợ cho phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại trên địa bàn thị xã.

Đến với hội nghị, nhiều đại biểu đã trao đổi, đặt ra những vấn đề còn thắc mắc liên quan đến bình đẳng, bạo lực trên cơ sở giới như: vấn đề tảo hôn, chia tài sản sau ly hôn; hành vi bạo lực gia đình; hậu quả và quy định xử phạt bạo lực; quy trình can thiệp, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại; các cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh liên kết hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại...

Đồng chí Nguyễn Thị Diễm cho biết, công tác phòng, chống bạo lực gia đình, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới trong tình hình thời gian qua được triển khai thực hiện với nhiều biện pháp. Trong từng gia đình, sự bình đẳng về quyền lợi học tập, việc làm, chăm sóc sức khỏe, nuôi con của phụ nữ được cải thiện; vai trò, vị thế của phụ nữ ngày càng được khẳng định. Bản thân người phụ nữ cũng tích cực phấn đấu, tự vươn lên tiến tới xóa bỏ định kiến, phân biệt đối xử về giới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực gia đình, ngược đãi phụ nữ, trẻ em gái và vấn đề phụ nữ bị ép kết hôn người nước ngoài ở một số địa phương vẫn còn xảy ra. Mong rằng qua hội nghị sẽ giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát huy vai trò chủ động của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn trong việc nắm bắt thông tin tình hình, tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tại địa phương.

SỚM MAI

Cử tri xã An Hiệp kiến nghị mở rộng nâng cấp lộ giao thông



Đồng chí Lý Rotha - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã An Hiệp, huyện Châu (Sóc Trăng). Ảnh: THẠCH PÍCH

Chiều ngày 7/11, tại Nhà văn hóa xã An Hiệp, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) đã diễn ra Hội nghị đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc với cử tri trên địa bàn xã An Hiệp. Tham dự hội nghị tiếp xúc có đồng chí Lý Rotha - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các đại biểu HĐND huyện Châu Thành và đại biểu HĐND xã An Hiệp.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh Ngô Thanh Toàn báo cáo tóm tắt với cử tri kết quả hoạt động của HĐND tỉnh và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của UBND tỉnh năm 2024. Theo đó, các dự án đầu tư cụm công nghiệp, dự án năng lượng tái tạo tiếp tục được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, chính sách người có công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia... được quan tâm thực hiện; tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo.

Các cử tri đề xuất, kiến nghị đến đoàn với nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục, thu phí chứng thực còn cao; hỗ trợ trang phục cho lực lượng an ninh cơ sở, việc bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến Quốc lộ 1A; cho phép xe ba gác lưu thông trên tuyến đường giao thông nông thôn; cần có nhiều giải pháp trong đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương; nâng cấp mở rộng tuyến Tỉnh lộ; đặc biệt là cử tri kiến nghị đến đoàn tiếp tục đầu tư Huyện lộ 90 thêm một đoạn từ ấp Phú Ninh đầu nối ra Quốc lộ 1A (tuyến tránh thành phố Sóc Trăng) có chiều dài khoảng 1.000m, để thuận tiện cho bà con vận chuyển hàng hóa nông sản và học sinh đi lại dễ dàng hơn...

Qua các kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo UBND xã, các ngành của huyện và sở, ngành tỉnh đã tiếp thu, giải trình thỏa đáng từng vấn đề bà con cử tri đặt ra. Đại biểu HĐND tỉnh và sở, ngành ghi nhận các kiến nghị của cử tri, nội dung nào vượt thẩm quyền, huyện sẽ tổng hợp báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết. Riêng vấn đề liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đồng chí Lý Rotha đề nghị xã, huyện quan tâm có giải pháp, giải thích cho người dân hiểu rõ thêm...

THẠCH PÍCH

Thị xã Vĩnh Châu ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐẾN CƠ SỞ

Trong những năm qua, các xã, phường của thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đã tập trung đẩy mạnh công tác chuyển đổi số gắn với thực hiện cải cách hành chính theo hướng sát tình hình thực tế của địa phương. Từ đó, tạo bước chuyển biến tích cực trong nâng cao năng lực, hiệu quả giải quyết công việc, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.



Tuyên truyền, hướng dẫn người mua bán thanh toán không dùng tiền mặt, một trong những bước tiến tới chuyển đổi số. Ảnh: SONG LÊ

Để công tác chuyển đổi số thực sự đi vào chiều sâu, UBND xã Lạc Hòa đã đầu tư, nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, đáp ứng nhu cầu công việc chuyên môn và phục vụ người dân. Cán bộ xã đều có máy tính để phục vụ công tác, UBND xã thực hiện chữ ký số. Toàn bộ khu vực hành chính xã được lắp đặt hệ thống mạng internet giúp cán bộ, công chức truy cập thông tin, tài liệu phục vụ hội nghị mà không cần giấy tờ hoặc thực hiện giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng; 100% văn bản đi, đến của cơ quan được xử lý qua môi trường mạng; 100% cán bộ, công chức xã có tài khoản phần mềm văn bản điều hành tác nghiệp phục vụ công việc.

Từ đầu năm 2024 đến nay, xã Lạc Hòa đã tiếp nhận và xử lý trên phần mềm một cửa điện tử là 1.967 hồ sơ; trong đó số hồ sơ nộp trực tuyến là 1.338 hồ sơ, đạt tỷ lệ 68,02%, số hồ sơ nộp trực tiếp là 629 hồ sơ, đạt tỷ lệ 31,98%. Tổng số hồ sơ đã giải quyết là 1.967 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn là 1.967 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%. Có 99 hồ sơ được thực hiện liên thông theo đề án cải cách thủ tục hành chính là đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại UBND xã đã được giải quyết đúng hạn đạt 100%.

Cùng với chú trọng cải cách thủ tục hành chính, xã còn tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ này học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. Đến nay, 100% công chức của xã Lạc Hòa đã sử dụng thư điện tử công vụ để thực hiện công việc. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính của xã đã tạo điều kiện thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành, quản lý, giúp cho các lĩnh vực hoạt động của xã được thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí

của công dân và doanh nghiệp, hướng đến sự hài lòng của người dân.

Tại Bộ phận một cửa UBND xã Lạc Hòa, các thủ tục hành chính cấp xã gồm 127 thủ tục thuộc 37 lĩnh vực được niêm yết công khai, đầy đủ, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và hướng dẫn người dân về dịch vụ công trực tuyến mức một phần và toàn trình. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận qua phần mềm một cửa điện tử của xã đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ nộp dịch vụ công trực tuyến mức một phần và toàn trình đã được nâng lên, văn bản đi, đến được xử lý kịp thời, luân chuyển theo đúng quy định, không còn tình trạng tồn đọng văn bản chưa được xử lý; 100% hồ sơ và thủ tục hành chính cấp xã được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử theo đúng quy trình.

Đồng chí Lâm Ngọc Dẫn - Chủ tịch UBND xã Lạc Hòa cho biết, để thực hiện quả chuyển đổi số, UBND xã tiếp tục vận động các doanh nghiệp, các cửa hàng tạp hóa áp dụng thanh toán điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thanh toán không tiền mặt trên địa bàn xã. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất và người dân về chuyển đổi số, phát triển kinh tế, mua bán, phân phối hàng hóa dựa trên môi trường mạng. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, vai trò, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, huy động sự chung tay, vào cuộc của các ngành, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, thị xã Vĩnh Châu sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp về tầm quan trọng và các vấn đề cơ bản của chuyển đổi số. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác chuyển đổi số của địa phương.

SONG LÊ - TUẤN HUY

“

Để công tác chuyển đổi số đồng bộ, hiệu quả, thị xã Vĩnh Châu đã tổ chức chiến dịch ra quân “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân sử dụng dịch vụ, ứng dụng nền tảng số để phát triển kinh tế số”, thông qua việc hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mua sắm trực tuyến, thanh toán trực tuyến, bảo vệ bản thân và gia đình trên môi trường mạng. Tổ chức phong trào thi đua thực chất, hiệu quả Ngày “Dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến” tại UBND các xã, phường, đánh giá kết quả thực hiện, đánh giá và đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo. Thị xã Vĩnh Châu cũng tận dụng các nguồn lực để đầu tư nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyển đổi số.

Đồng chí Trần Trí Văn - Phó Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu

GÓC NHÌN KINH TẾ

Cân bằng tăng trưởng và hiệu quả

Tại “Hội nghị tham vấn giải pháp nuôi tôm hiệu quả và kết quả đánh giá sơ bộ triển khai Quyết định số 79/QĐ-TTg giai đoạn 2018 - 2023”, do Cục Thủy sản phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Cà Mau và Tổ chức GIZ tổ chức tại tỉnh Cà Mau vào ngày 31/10, một trong những nội dung có nhiều ý kiến tham luận nhất là tìm giải pháp cân bằng giữa sản lượng và lợi nhuận cho cả người nuôi tôm lẫn doanh nghiệp chế biến xuất khẩu trước áp lực cạnh tranh đến từ các nước.

Theo ông Châu Công Bằng - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau, kế hoạch sản lượng tôm nuôi và kim ngạch xuất khẩu tôm năm 2024 của Cà Mau khả năng đạt là rất cao. Còn trên bình diện chung của cả nước, xuất khẩu tôm trong 10 tháng qua cũng đã đạt 3,2 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trong toàn chuỗi thì lại không đạt như kỳ vọng, thậm chí có nhiều hộ, trang trại nuôi tôm và doanh nghiệp bị thua lỗ do giá tôm giảm thấp trong thời gian dài cũng như tình hình dịch bệnh làm cho tôm chậm lớn. Đây thật sự là thách thức, là khó khăn mà ngành tôm đang đối mặt và rất cần có giải pháp để hóa giải vấn đề này.

Nhìn nhận ngành tôm vẫn còn quá khó, ông Quảng Trọng Thao - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang chỉ rõ, điểm yếu lớn nhất của ngành tôm chúng ta hiện nay chính là đa số lấy nghề nuôi tôm làm sinh kế chứ không phải đầu tư nuôi tôm để làm kinh tế. Mà đã là sinh kế thì kiểu gì họ cũng không biết làm gì để sống. Về cơ cấu giá thành và hiệu quả của các mô hình nuôi tôm, TS. Phan Thanh Lâm - Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II (Bộ NN&PTNT) cho biết, đối với các mô hình nuôi quảng canh hay quảng canh cải tiến, phần chi phí lớn nhất chủ yếu là con giống và cải tạo ao. Tuy nhiên, do nguồn thức ăn tự nhiên không đủ cho suốt thời gian nuôi nên năng suất tôm nuôi đạt thấp, lợi nhuận không cao. Vì vậy, người nuôi cần sử dụng vi sinh để ổn định môi trường và tạo thức ăn tự nhiên mới có thể nâng cao được năng suất và lợi nhuận.

Theo ông Võ Văn Phục - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam, đã làm nghề nuôi tôm thì người nuôi cần hiểu thiên nhiên, đất đai, nguồn nước tại vùng nuôi của mình và đặc biệt là phải hiểu nguồn lực của mình đang ở đâu, bởi nếu không sẽ rất dễ thua lỗ trong điều kiện giá tôm như vừa qua. “Thời gian qua, chúng ta du nhập một số mô hình nuôi của nước ngoài mà theo giới thiệu ban đầu là rất ngon, nhưng theo tôi thấy, chi phí đầu tư, vận hành đều cao nhưng lại không nuôi được với mật độ cao. Trong khi đó, những người nuôi tôm chuyên nghiệp của Việt Nam đã nghiên cứu đưa vào sản xuất một số mô hình của riêng mình rất hiệu quả, có khả năng cạnh tranh được với các nước nuôi tôm mới



Cục trưởng Cục Thủy sản Trần Đình Luân cho rằng, cần có sự chia sẻ của tất cả các bên liên quan để cùng nhau đưa ngành tôm đi xa hơn. Ảnh: TÍCH CHU

nổi”, ông Phục dẫn chứng.

Cũng theo ông Phục, giá tôm tới đây sẽ khó có khả năng quay về mức cao như trước, nên người nuôi cần có kiến thức, khoa học công nghệ để làm sao đưa giá thành tôm cỡ trung về mức 90 - 100 ngàn đồng/kg thì mới cạnh tranh được. Chúng ta không thể đòi hỏi giá tôm cao được vì giá tôm được hình thành theo cung - cầu thị trường. Ví dụ như năm nay, khủng hoảng kinh tế thế giới, chiến tranh, dịch bệnh làm cho sức tiêu thụ giảm trong khi nguồn cung thế giới lại tương đối cao nên giá tôm phải thấp không thể nào khác được. Hiện tại giá tôm cao một phần là do người nuôi không nuôi nữa trong khi nhu cầu chế biến xuất khẩu lại cao. Đây là quy luật của thị trường nên chúng ta phải chấp nhận và người nuôi tôm cũng cần hiểu được quy luật này để biết được mùa nào chúng ta nên thả giống nhiều, mùa nào nên thả ít.

Trong khi đa phần người nuôi đều cho rằng, tỷ lệ tôm nuôi thành công thấp có nguyên nhân lớn nhất từ tôm giống nhiễm bệnh thì đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có nghiên cứu nào cho thấy có đầy đủ cơ sở khoa học để giải thích cho người nuôi tại sao mùa này, tháng này lại có nhiều EHP, EHP đến từ đâu... “Thực tế, tôi nuôi vụ thuận gần như không có EHP cho đến tận tháng 4 - 5 mới bắt đầu xuất hiện thì tôm đã lớn rồi. Ngược lại, vụ nghịch EHP rất nhiều mà theo thống kê thì trên 95% người nuôi, tôm bị nhiễm EHP. Vì vậy ngành chức năng cần có giải pháp kiểm soát chất lượng con giống tốt hơn vì hiện nguồn giống ra khỏi trại đều có

giấy kiểm dịch đạt nhưng khi về tới ao nuôi thì lại có bệnh. Nếu để tình trạng này kéo dài, người nuôi sẽ còn khó dài dài, nhất là mô hình nuôi thâm canh một khi con giống nhiễm bệnh thì thiệt hại sẽ rất lớn”, ông Phục nêu thực trạng.

Theo TS. Trần Đình Luân - Cục trưởng Cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT), ngành tôm chúng ta đang khó, nên rất cần có sự chia sẻ của tất cả các bên liên quan để cùng nhau đưa ngành tôm đi xa hơn. Để đi cùng nhau thì các bên liên quan đều phải thấy trong mỗi mắt xích của chuỗi con tôm luôn có hình ảnh của mình trong đó. Chỉ có như vậy, mỗi khi con tôm gặp khó, tất cả mới có thể ngồi lại với nhau để cùng nhau tháo gỡ, cùng nhau chia sẻ khó khăn, cùng dắt tay nhau đưa ngành tôm một ngày một tiến xa hơn.

Cục trưởng Trần Đình Luân một lần nữa khẳng định, ngành tôm không thiếu mô hình, giải pháp hay kỹ thuật công nghệ, nhưng tất cả sẽ không thể phát huy hiệu quả nếu như con giống không đảm bảo chất lượng. Mặt khác, với quy mô nuôi nhỏ lẻ hộ gia đình với các mô hình nuôi cấp thấp (từ bán thâm canh trở xuống) chiếm đến 80% như hiện nay thì bài toán giảm giá thành, chi phí sản xuất là rất khó, vì nuôi nhỏ lẻ bao giờ cũng phải chịu chi phí đầu vào ở mức cao. “Chỉ có hợp tác, chúng ta mới đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, giúp giảm chi phí, giá thành, tăng hiệu quả trên từng diện tích nhỏ lẻ của nông hộ”, Cục trưởng khuyến cáo.

TÍCH CHU

Tin vấn

* Ngày 7/11, tại Phòng họp Ban Chấp hành Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Kế Sách tổ chức cuộc họp công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy quản lý. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Vũ Đức - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Trong đợt này có 5 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

* Ngày 7/11, đồng chí Nguyễn Trọng Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Đề có buổi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024 tại xã Đại Ân 2. Theo báo cáo, năm 2024, Đảng ủy xã Đại Ân 2 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt và vượt 12/14 chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

* Ngày 7/11, tại Thị ủy Ngã Năm, Ban Thường vụ Thị ủy Ngã Năm tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11 cho đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý. Đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Ngã Năm chủ trì buổi lễ. Tại buổi lễ, các đại biểu được nghe thông qua quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc trao tặng Huy hiệu 60 năm, 55 năm và 45 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên, gồm các đồng chí: Trang Minh Đấu, Đỗ Xuân Thao, Huỳnh Văn Chương.

* Ngày 7/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cù Lao Dung phối hợp với HĐND, UBND xã An Thạnh 3 tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND các cấp tại xã An Thạnh 3. Cử tri bày tỏ niềm phấn khởi kết quả đạt được trong hoạt động HĐND các cấp; đồng thời cũng đã gửi gắm đến các đại biểu HĐND các cấp quan tâm kiến nghị giải quyết một số vấn đề bức xúc của người dân.

* Ngày 7/11, tại Nhà văn hóa xã Hồ Đắc Kiện (huyện Châu Thành), các đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng gồm: ông Thái Rết - Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; bà Phan Thị Xinh Hương - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hồ Đắc Kiện. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh, huyện thông tin nhanh về tình hình kinh tế - xã hội ước thực hiện năm 2024 và dự kiến chương trình kỳ họp cuối năm 2024. Sau khi nắm được thông tin, các cử tri có thêm một số đề xuất, kiến nghị gửi đến đại biểu HĐND các cấp.

* Ngày 7/11, tại Phường 3 (thị xã Ngã Năm), Chi bộ Trường Tiểu học Phường 3 tổ chức Đại hội đảng viên, nhiệm kỳ 2025 - 2027. Đây là chi bộ được Đảng ủy Phường 3 chọn làm đại hội điểm. Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy Chi bộ khóa mới gồm 5 đồng chí; đồng chí Ngô Quốc Đoàn được đại hội bầu tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Phường 3, nhiệm kỳ 2025 - 2027.

* Ngày 8/11, đại biểu HĐND 3 cấp có buổi tiếp xúc với cử tri xã Thuận Hòa (huyện Châu Thành), để tổng hợp ý kiến cử tri phản ánh trước kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND 3 cấp. Đại biểu HĐND tỉnh dự có ông Thái Rết - Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh. Lãnh đạo huyện Châu Thành dự có ông Trương Quốc Điền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đại biểu HĐND huyện và xã; lãnh đạo các ngành huyện và xã Thuận Hòa.

PV - CTV

Gần 500 đại biểu tham dự tập huấn cung cấp thông tin về vấn đề dân tộc, tôn giáo

Sáng ngày 8/11, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn cung cấp thông tin về vấn đề dân tộc, tôn giáo và thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tham dự có đồng chí Lâm Hoàng Mậu - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh; gần 500 đại biểu là trưởng ban nhân dân ấp, khóm và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được trang bị kiến thức cơ bản về nội dung của Nghị quyết số 95/2023/NĐ-CP, ngày 29/12/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Tình hình thực hiện chính sách tôn giáo và các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh hiện nay; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; cung cấp thông tin về một số văn bản có liên quan đến an toàn thông tin mạng, hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng internet an toàn, hiệu quả.

Hội nghị đã giúp các đại biểu nâng cao sự hiểu biết, được tiếp thu những kiến thức mới về chính sách dân tộc, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Lâm Hoàng Mậu nhấn mạnh, việc kịp thời quan tâm, phát huy vai trò của trưởng ban nhân dân ấp, khóm và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi đại biểu có thể áp dụng những kiến thức, những hiểu biết đã được trao đổi, truyền đạt tại hội nghị vào các hoạt động thực tiễn tại địa phương.

HỒNG TƠ

KÍNH MỜI

CỘNG TÁC ĐẶC SAN XUÂN SÓC TRĂNG ẤT TỶ - 2025

Nhân dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ - 2025, Báo Sóc Trăng xuất bản đặc san mừng Đảng, mừng Xuân với chủ đề **"Kỷ nguyên mới - Thắng lợi mới"**. Đặc san tập trung phản ánh về những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng về tầm nhìn, cơ hội khát vọng vươn lên cho những năm tiếp theo.

Kính mời bạn đọc gần xa, cộng tác viên của Báo Sóc Trăng gửi bài, tranh, ảnh, câu đối, thơ... tham gia đặc san xuân Ất Tỵ - 2025.

Bài viết xin gửi về địa chỉ: *Tòa soạn Báo Sóc Trăng, số 02, Trần Văn Sắc, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng* hoặc email: *toasoanbaosoctrang@gmail.com; baosoctrangdientu@gmail.com*; ĐT (0299) 3822499 - (0299) 3828839. **Hạn chót nhận bài: 30-11-2024.** Ngoài bì thư xin để **"Bài tham gia cộng tác báo xuân"**.

BÁO SÓC TRĂNG

THÔNG BÁO

đấu giá tài sản

Người có tài sản đấu giá:

I. Chi cục THADS thành phố Sóc Trăng, đường Võ Nguyên Giáp, K5, P4, TPST. Lô 1: Xe ô tô tài Bs: 83C-038.99. GKĐ: 591.642.870đ.

II. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, số 77, phố Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN. Lô 2: Đất DT 200m², thửa 97, TĐĐ 35, GKĐ: 3.987.720.000đ; Lô 3: Đất DT 200m², thửa 98, TĐĐ 35, GKĐ: 3.588.948.000đ BDS tại P4, ST.

III. Chi cục THADS huyện Mỹ Xuyên, số 165 Lê Lợi, TT. Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, ST. Lô 4: Đất DT 5.174,3m², thửa 22, TĐĐ 1, GKĐ: 311.583.927đ. Lô 5: Đất DT 10.848,3m², thửa 24, TĐĐ 1; Đất DT 5.144,6m², thửa 26, TĐĐ 1, GKĐ: 1.114.017.978đ và cây trồng của ông Trần Thanh Hải. Lô 6: Đất DT 4.226,8m², thửa 365, TĐĐ 5; Đất DT 9.299,3m², thửa 969, TĐĐ 5; Đất DT 3.336,2m², thửa 364, TĐĐ 5; Đất DT 12.900m², thửa 364, TĐĐ 5, GKĐ: 1.997.811.050đ của ông Trương Ngọc Thủy.

IV. Chi cục THADS huyện Trần Đề, ấp Đầu Giồng, TT. Trần Đề, Trần Đề, ST. Lô 7: Đất DT 483,1m², thửa 137, TĐĐ 28 và tài sản, GKĐ: 2.601.339.454,37đ của bà Tạ Thị Bích Lệ.

V. Chi cục THADS TX. Vĩnh Châu, đường 30/4, K2, P1, TX. Vĩnh Châu, ST. Lô 8: Đất DT 238,7m², thửa số 54, bản đồ 113 và CTXD, GKĐ: 1.838.195.866đ của ông Mã Văn Sai.

- Đặt trước: Lô 1: 88.000.000đ nộp ngày 18, 19, 20/11/2024; lô 2: 398.772.000đ; lô 3: 358.894.800đ nộp ngày 25, 26, 27/11/2024; lô 4: 31.000.000đ; lô 5: 111.000.000đ; lô 6: 199.000.000đ; lô 7: 390.000.000đ; lô 8: 275.000.000đ nộp ngày 2, 3, 4/12/2024.

- Thời gian đăng ký: Lô 1 ngày 6/11/2024 đến 18/11/2024; lô 2, lô 3 ngày 04/11/2024 đến 25/11/2024; lô 4 đến lô 8 ngày 8/11/2024 đến 2/12/2024.

- Thời gian bán đấu giá: Lô 1: 10h30 ngày 21/11/2024; lô 2: 14h; lô 3: 15h ngày 28/11/2024; lô 4: 8h; lô 5: 9h; lô 6: 10h; lô 7: 14h30; lô 8: 15h30 ngày 5/12/2024 tại Công ty.

- Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và Quy chế của Công ty. Liên hệ Công ty đấu giá hợp danh 5A, số 46-LK30, đường số 7, K4, P4, TPST. ĐT: 02996560777.

CẢNH GIÁC CUỘC GỌI GIẢ DANH NHÂN VIÊN ĐIỆN LỰC

Theo thông tin từ Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cảnh báo khách hàng chú ý cảnh giác trước những đối tượng lừa đảo, các cuộc gọi mạo danh là nhân viên Điện lực sử dụng số điện thoại di động cá nhân gọi điện và yêu cầu người dân thanh toán tiền điện bằng cách chuyển khoản số tiền điện phải thanh toán vào tài khoản cá nhân của các đối tượng này, yêu cầu kết bạn Zalo hoặc mời truy cập các đường link, ứng dụng giả mạo có giao diện giống với trang web chính thức của ngành điện. Khi khách hàng kết bạn, truy cập các trang web, ứng dụng giả mạo này thì có nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân, hoặc chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, dẫn đến mất toàn bộ tiền trong tài khoản. Đáng chú ý, nếu khách hàng từ chối yêu cầu, các đối tượng lừa đảo ngay lập tức có thái độ khiếm nhã, thậm chí đe dọa sẽ cắt điện.

Để bảo vệ quyền lợi của khách hàng, Công ty Điện lực Sóc Trăng xin khuyến cáo khách hàng như sau:

Khách hàng chỉ thanh toán tiền điện thông qua các kênh chính thống. Ngành điện không sử dụng tài khoản cá nhân để thu tiền điện và hiện chỉ có một ứng dụng chăm sóc khách hàng (App CSKH EVNSPC). Ứng dụng này cho phép khách hàng tra cứu thông tin điện năng tiêu thụ, hóa đơn và thanh toán tiền điện một cách an toàn.

Tuyệt đối không kết bạn Zalo với người lạ hoặc truy cập các đường link, ứng dụng giả mạo có giao diện giống với trang web chính thức của ngành điện.

Chỉ cung cấp các thông tin cá nhân (CCCD) khi đến trực tiếp tại Điện lực hoặc khi nhân viên Điện lực đến nhà khách hàng thì có xuất trình giấy giới thiệu của Điện lực, nhân viên được trang bị đầy đủ đồng phục, bảng tên kèm hình ảnh.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về điện hoặc các dịch vụ liên quan của ngành Điện, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7 của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo số điện thoại 19009000 - 19001006 hoặc đến trực tiếp tại phòng giao dịch khách hàng của các Điện lực gần nhất.



EVNSPC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG

CẢNH GIÁC

CUỘC GỌI MẠO DANH NHÂN VIÊN ĐIỆN LỰC



THÔNG BÁO
CẮT ĐIỆN TRONG VÀI GIỜ
VÌ CHƯA THANH TOÁN



MẠO DANH
NHÂN VIÊN ĐIỆN LỰC



LỪA ĐẢO CHUYỂN TIỀN ĐIỆN
QUA TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
HOẶC TRUY CẬP LINK GIẢ MẠO





Unknown



- ✗ Đầu số: 033, 092, 056, 0817, 0916, 0945...
- ✗ Chuyển tiền điện qua Số tài khoản Cá nhân
- ✗ Kết bạn Zalo, nhắn thông tin về điện
- ✗ Gửi link xác thực thông tin

Các trang thông tin chính thống của EVNSPC:



19001006
19009000

Website: <https://cskh.evnspsc.vn>
Email: cskh@evnspsc.vn

Quét mã tài app CSKH EVNSPC ngay để trải nghiệm nhiều tính năng hấp dẫn nhé!

Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội nghị các nhà lãnh đạo truyền thông châu Á

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, trong hai ngày 6 - 7/11, Hội nghị các nhà lãnh đạo truyền thông châu Á 2024 đã diễn ra tại Grand Copthorne Hotel, Singapore. Đây là diễn đàn do Hiệp hội Báo chí và Xuất bản Thế giới (WAN-IFRA) tổ chức để các nhà lãnh đạo báo chí từ châu Á và trên toàn thế giới chia sẻ kiến thức, cơ hội cũng như kinh nghiệm giải quyết những thách thức mà các cơ quan/công ty truyền thông đang phải đối mặt. Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đã tham dự và có bài phát biểu tại hội nghị, đồng thời nhận giải thưởng của WAN-IFRA cho một hạng mục mà báo Nhân Dân đoạt giải.

Hội nghị các nhà lãnh đạo truyền thông châu Á để cập một số nội dung như Chuyển đổi số; Thích ứng và khuếch đại thương hiệu truyền thông; Thu hút và tăng lượng khán giả; Bền vững tài chính; Đổi mới và mô hình kinh doanh; Thách thức về đạo đức trong báo chí; Tối ưu hóa nguồn lực của tòa soạn; Thực hành tốt nhất để tăng lượng khán giả và tạo doanh thu,... Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo truyền thông từ khu vực và trên toàn thế giới đã thảo luận ở cấp độ chiến lược về các vấn đề cấp bách mà ngành truyền thông đang phải đối mặt và hướng đi của ngành trong tương lai, nêu ý tưởng, mô hình và giải pháp để xây dựng các tổ chức báo chí bền vững. Những người tham dự được nghe và tham gia thảo luận xoay quanh các chủ đề, như Mô hình kinh doanh cho một công ty truyền thông hiện đại; Cách xác định sự cân bằng phù hợp giữa doanh thu đăng ký và quảng cáo và doanh thu thương mại; Các chiến lược thiết yếu để xây dựng một doanh nghiệp truyền thông có lợi nhuận; Chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) cho ngành tin tức; Cách sản xuất báo chí đảm bảo gia tăng lượng độc giả; Thách thức trong việc sản xuất báo chí chất lượng trong bối cảnh áp lực về chi phí; Cách tận dụng tốt nhất AI tạo ra doanh thu và trong báo chí; Cách tạo ra văn hóa đổi mới; Cách chuyển đổi số và AI đang tác động đến công nghệ mà ngành báo chí sử dụng; Cách các ý tưởng và xu hướng mới trong quảng cáo kỹ thuật số có thể khắc phục tình trạng suy giảm doanh thu chung; Cách thức chiến lược nội dung "Nhu cầu của người dùng" đã chuyển đổi



Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thuyết trình tại Hội nghị. Ảnh: Tất Đạt Pv TTXVN tại Singapore

các tổ chức báo chí. Bài phát biểu của ông Lê Quốc Minh về xây dựng một tòa soạn luôn đổi mới đã thu hút sự chú ý đặc biệt của những người tham dự.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN về cách thức để báo chí trong nước bắt kịp xu hướng truyền thông mới trong tương lai, ông Lê Quốc Minh cho biết: "Có một thực tế là độc giả, khán thính giả hiện nay có nhiều kênh thông tin để có thể tiếp cận và báo chí không còn là kênh duy nhất như trước đây nữa, cho nên nội dung báo chí nhằm mục đích tuyên truyền lại càng phải hấp dẫn và thú vị. Báo chí Việt Nam cần phải thoát khỏi cách làm truyền thống như trước mà phải có những suy nghĩ, cách làm mới để làm sao kéo người dùng khỏi hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn các kênh trên Internet, trên mạng xã hội đến với mình. Đương nhiên chúng ta không chạy theo những xu thế nhất thời trên mạng xã hội mà phải phát huy được thế mạnh, đổi mới cách làm và cách thể hiện, sử dụng những công nghệ làm báo hiện đại để những người dùng thấy trở nên hấp dẫn, cuốn hút hơn, có ích hơn, đóng góp nhiều cho xã hội, tìm kiếm cách thức làm bạn với truyền thông hiện đại nhất. Sẽ còn có rất nhiều thay đổi mà truyền thông, báo chí phải nhanh chóng nắm bắt những kinh nghiệm như vậy để dẫn dắt độc giả, trúng đối tượng độc giả và tuyên truyền hiệu quả các chính sách".

Trong khuôn khổ Hội nghị, WAN-IFRA đã trao Giải thưởng Truyền thông Châu Á (AMA) với nhiều hạng mục. Có 251 bài dự thi từ 42 tổ chức truyền thông đã tham gia cuộc cạnh tranh gay gắt này. Các giải thưởng tôn vinh những thành tựu đặc biệt của các cơ quan

báo chí trong thiết kế trang nhất, nhiếp ảnh và đồ họa thông tin. Lần đầu tiên tham gia, Chiến dịch tuyên truyền 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ của báo Nhân Dân được WAN-IFRA trao giải Vàng, hạng mục Chiến dịch Truyền thông Báo in xuất sắc (Best in Newspaper Marketing). Chiến dịch này được thực hiện trong 6 tháng với 3 sản phẩm chủ lực: Chuyên trang Điện Biên Phủ (dienbienphu.nhandan.vn), phụ san tương tác panorama báo ngày số 7/5/2024 và 2 triển lãm tương tác Chiến dịch Điện Biên Phủ (tại Hà Nội và Điện Biên Phủ).

Chia sẻ niềm vui khi nhận giải thưởng, ông Lê Quốc Minh cho biết: "Có thể nói việc đoạt được một giải thưởng lớn của báo chí của báo Nhân Dân là vô cùng quan trọng. Nó là sự ghi nhận đối với những sản phẩm của báo Nhân Dân đã tạo được dấu ấn không chỉ đối với độc giả trong nước mà còn thuyết phục được cả những độc giả nước ngoài. Chính vì vậy, đây thực sự là một niềm vui lớn đối với những người xây dựng dự án này, đã có thể đưa những sản phẩm của báo Đảng của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế và thuyết phục được các chuyên gia báo chí rất khó tính rằng đây là một tác phẩm đầy sáng tạo và có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng, khán giả, thính giả, độc giả".

Được thành lập từ năm 1948, đến nay WAN-IFRA gồm 3.000 cơ quan xuất bản tin tức và công nghệ, cùng 60 hiệp hội báo chí thành viên ở 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiệm vụ chủ đạo của WAN-IFRA là bảo vệ và nâng cao tự do báo chí, phát triển các sản phẩm báo chí chất lượng cao, hỗ trợ báo chí đổi mới và phát triển trong thế giới kỹ thuật số và thực hiện tốt vai trò quan trọng của báo chí trong xã hội.

(Theo TTXVN)

Thái Lan theo đuổi chính sách mới để thúc đẩy và bảo vệ nền kinh tế số

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết chính phủ của bà đang theo đuổi các chính sách số mới để xử lý các mối đe dọa an ninh mới nổi, bao gồm cả những tác động của sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc đối với nền kinh tế và công nghệ.

Phát biểu tại Học viện Quốc phòng Thái Lan ngày 8/11, Thủ tướng Paetongtarn nêu rõ chính phủ sẽ đẩy nhanh các chính sách để đạt mục tiêu đến năm 2030, nền kinh tế số sẽ chiếm 30% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan, đồng thời nhấn mạnh điều này cũng sẽ giúp tăng cường an ninh mạng.

Theo bà Paetongtarn, chính phủ nước này cũng đang hỗ trợ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để củng cố ngành nông nghiệp và tăng xuất khẩu sang Trung Quốc.

Trước đó, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Pichai Nariphaphan nhận định nước này sẽ trở thành điểm đầu tư hấp dẫn khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tạo ra môi trường khó đoán định, khiến các nhà đầu tư chuyển hướng.

Thực tế, nhiều công ty công nghệ toàn cầu cũng đã tăng cường đầu tư vào Đông Nam Á, đặc biệt là vào Malaysia, Việt Nam, Singapore và Thái Lan, khi các công ty này cạnh tranh để có sự hiện diện lớn hơn trong khu vực có 670 triệu người, bao gồm cả lực lượng dân số trẻ và am hiểu công nghệ đang gia tăng.

Thái Lan đã thu hút hàng tỷ USD đầu tư vào lĩnh vực công nghệ, bao gồm một trung tâm dữ liệu khu vực cho Microsoft và khoản đầu tư 1 tỷ USD từ Google vào một trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng đám mây. Đơn vị điện toán đám mây của Amazon.com cho biết sẽ đầu tư 5 tỷ USD vào Thái Lan trong 15 năm.

(Theo TTXVN)

Indonesia:

Ô nhiễm không khí tại thủ đô Jakarta lên mức báo động

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, giới chức thành phố Jakarta vừa thông báo chất lượng không khí ở thành phố này đang ở mức báo động, đồng thời cảnh báo các tác động xấu đến sức khỏe của người dân.

Ứng dụng đo lường chất lượng không khí IQAir thành phố Jakarta đã ghi nhận ô nhiễm không khí đã vượt ngưỡng quy định. Đặc biệt, chỉ số chất lượng không khí IQAir vào sáng 8/11 ở mức ô nhiễm cao nhất trong 10 ngày qua. Hàm lượng hạt mịn trong không khí hay chỉ số PM2.5 ở Jakarta đạt 73,5 microgam/m³, cao gấp 14,7 lần giá trị hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân khiến chất lượng không khí tại Jakarta ngày càng xấu đi là do hiện tượng nắng nóng khô hạn kéo dài và thiếu mưa. Bên cạnh đó, sự quá tải về phương tiện giao thông ở thành phố đông dân này cũng được cho là yếu tố gây ra hiện tượng ô nhiễm nghiêm trọng.

Giới chức thành phố Jakarta khuyến cáo người dân hạn chế ra đường và thực hiện các hoạt động ngoài trời trong giờ cao điểm, đồng thời kêu gọi người dân tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng để giảm áp lực giao thông.

Jakarta hiện đứng thứ 7 trong số các thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Theo quan sát mới nhất của IQAir, 2 thành phố khác có mức độ ô nhiễm nhất thế giới là Lahore của Pakistan và Delhi của Ấn Độ.

(Theo TTXVN)

- TỔNG BIÊN TẬP: NGUYỄN VĂN TRIỀU
- GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ 833/GP-BTTTT DO BỘ TTTT CẤP NGÀY 30-12-2021
- BÁO SÓC TRĂNG RA MỖI TUẦN 3 KỶ: THỨ HAI, THỨ TƯ VÀ THỨ SÁU
- SẮP CHỮ TẠI TÒA SOẠN BÁO SÓC TRĂNG
- IN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÓC TRĂNG
- GIÁ 3.500Đ



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT SÓC TRĂNG
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ KINH PHÍ MUA BÁO SÓC TRĂNG CHO HỆ THỐNG MẶT TRẬN CÁC CẤP TRONG TỈNH